



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 10 เดือนเมษายน พ.ศ.2559 หน้า 17-18 มูลค่าข่าว 782,496.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



เวทีดีไซน์ 'แม็คสมาร์ท' ดันเยาวชนสู่นักออกแบบอาชีพ

โลกแห่งการออกแบบไม่เคยมีกรอบจำกัดความคิด ทุกจินตนาการสร้างสรรค์ควรได้รับโอกาสและการส่งเสริม เป็นที่มาของการจับมือกันระหว่าง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) และบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สุดโครงการ "แม็คสมาร์ท" (Mc Smart) โครงการดี ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักออกแบบไทย งานนี้เป็นเวทีรวมเหล่านักคิด นักออกแบบ ทั้งนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถ เข้าร่วมแข่งขันที่ประเภทออกแบบแฟชั่น โลฟต์สไตล์ และ สิวริง โลฟต์สไตล์ ได้โชว์ไอเดียสร้างสรรค์ ด้วยโจทย์การนำเศษผ้าใยและวัสดุเหลือใช้จากการบวนการผลิต นำกลับมาใช้ผลิตผลงานที่เป็นประโยชน์ สามารถปล่อยได้จริงในชีวิตประจำวัน

โดยผลงานชนะเลิศแฟชั่น โลฟต์สไตล์ ประเภทเดี่ยว ได้แก่ ผลงาน Every Occasion โดย นายภัทรชัย พันธุ์หาญชัย จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และประเภทกลุ่ม ได้แก่ ผลงาน Diamond Mind โดย นายณวัฒน์ สิงห์ทอง และ นายอนวัชร อ่ำพันหอม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, สิวริง โลฟต์สไตล์ ประเภทเดี่ยว ได้แก่ ผลงาน Campout Party โดย นางสาวโรภาส ธีระธิมงคล และ ประเภทกลุ่ม ได้แก่ ผลงาน Shore Choir โดย นายณัฐวุฒิ เตียยศอดุลย์ และ นายณภมกรพรรณ ณัฏฐเศรษฐ์ ซึ่งผู้ชนะเลิศทั้งสองสาขาได้รับรางวัลมูลค่ารวมกว่าห้าแสนบาท



นายภัทรชัย ผลงานชนะเลิศแฟชั่น โลฟต์สไตล์ ประเภทเดี่ยว

เจ้าของผลงาน Every Occasion กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการออกแบบผลงานว่า ได้รับแรงบันดาลใจจากคำนิยมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่นิยมใส่เสื้อผ้าที่สามารถใส่ได้หลากหลายโอกาส ส่วนตัวเดินไปตามกับผ้าหลาย การจัดการตั้งตงร้าน ปลาดวงเงินแววมณี





นำเทคนิคเหล่านี้มาเป็นองค์ประกอบหลักในการออกแบบ แต่มีการนำมาประยุกต์ให้เกิดลวดลายใหม่ที่มีความทันสมัยมากขึ้น และนำเศษยืนแบบผ้ายืดมาขูดให้เป็นหยูแล้วนำไปทอเป็นผ้าสีใหม่ เพื่อทำเป็นกระโปรง ซึ่งเทคนิคนี้ก็ได้มาเรียนรู้ช่วงที่ร่วมโครงการนี้ รู้สึกสนุกมากกับการออกแบบผลงานในครั้งนี้ ส่วนรางวัลที่ได้จะนำไปเป็นทุนการศึกษา และอนาคตหวังจะมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเอง

นายณวัฒน์ และ นายอนวัชร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เจ้าของผลงาน Diamond Mind ผู้ชนะเลิศแฟชั่นไลฟ์สไตล์ ประเภทกลุ่มกล่าวว่า เสื้อผ้าชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคนงานเหมืองเพชรในยุคอดีต ที่นิยมสวมใส่เครื่องแต่งกายที่ผลิตจากเดนิม เป็นส่วนสำคัญ เพื่อให้ความอบอุ่นกับร่างกายจากอากาศที่หนาวเย็น และยังมีความทนทานเหมาะกับการทำงาน จึงนำออกแบบให้รูปทรงของเสื้อผ้าเป็นทรงเรขาคณิตเหมือนเหลี่ยมของเพชร และนำมาปรับแต่งให้มีความ



โดดเด่นในแบบฉบับของยืน แต่ใส่ความเป็นแฟชั่นมากขึ้น ทั้งสองบอกว่าสิ่งที่ยากในการประกวดคือ ผู้แข่งขันไม่รู้ว่าจะได้โจทย์ผ้ายืนแบบไหน เมื่อได้มากก็ต้องมาคิดว่าเขาไปปรับใช้อย่างไร เพื่อให้ตรงกับผลงานที่เราออกแบบไว้มากที่สุด แต่ก็ถือเป็นความท้าทาย ความรู้ที่ได้จากโครงการถือเป็นประสบการณ์คุ้มค่าเพื่อนำไปปรับใช้กับงานในอนาคต

ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยเพาะพันธุ์เมล็ดนักออกแบบรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ ประดับวงการออกแบบไทย.

สาวสายเดี่ยว

